

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ VIỆT YÊN
ĐẢNG ỦY XÃ VIỆT TIẾN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Tiến, ngày tháng 3 năm 2024

Số * -CV/ĐU

V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU
ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi: - Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã,
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã,
- Các đồng chí đảng ủy viên,
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Thực hiện Công văn số 3610-CV/TU ngày 21/3/2024 của Thị ủy Việt Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị 26), Ban Thường vụ Đảng ủy có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, đảng viên) về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; khơi dậy ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển xã Việt Tiến bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên “tự soi, tự sửa”, liên hệ bản thân với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời nhận diện và có giải pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương, về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là Chỉ thị 26.

Phòng, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chủ quan, duy ý chí, bệnh hình thức, trung bình chủ nghĩa, qua loa, đại khái, chiếu lệ và chủ nghĩa thành tích. Tăng cường giáo dục kỷ luật, chấp hành kỷ luật, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát, bị ràng buộc để làm đúng hơn, làm nhanh hơn, làm tốt hơn, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, nêu gương, làm gương ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, phải thật sự chí công vô tư, mọi việc đều xuất phát từ Nhân dân, vì Nhân dân; từng bước xây dựng hình ảnh, tác

phong, cốt cách của cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo vì người dân phục vụ.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo tinh thần “làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình, điều hành theo quy chế”, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, nhất là việc khó, những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; chủ động dự báo tình hình, sâu sát, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định; các công việc khác phải được giải quyết bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác; tự giác, nghiêm túc nhận trách nhiệm khi tập thể, lĩnh vực được giao phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, bản thân có sai phạm hoặc nhận thấy không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền đô thị, bảo đảm nguyên tắc toàn bộ nội dung công tác Đảng, quản lý nhà nước, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch, khoa học, nhất quán, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, nhất là người đứng đầu và các mối quan hệ công tác.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị bảo đảm thực chất, hiệu quả; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ; nội dung họp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng; đại biểu dự hội nghị phải đúng giờ và đúng thành phần, nghiên cứu kỹ tài liệu, chủ động thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào vấn đề, không chờ gợi ý phát biểu và không phát biểu chung chung.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, nắm tình hình cơ sở; quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn,

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị ngay từ cơ sở. Kiên quyết phòng, chống tư tưởng quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đề nghị chính đáng của nhân dân.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ để giám sát, phòng ngừa các biểu hiện mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ. Thực hiện nghiêm Công điện số 968/CD-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực thi công vụ; quyết tâm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với chính quyền phường; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường đối thoại với Nhân dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư; giải quyết vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Chậm nhất ngày 31/3/2024, Thường trực HĐND, UBND xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, các chi bộ tiến hành rà soát toàn bộ nhiệm vụ, công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị để thống kê, phát hiện những nội dung tồn đọng, chậm muộn; xem xét quyết định ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung không thuộc thẩm quyền để giải quyết. Kết quả báo cáo Thường trực Đảng ủy trước ngày **05/4/2024**. Giao Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc nội dung này.

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm Công văn số 3438-CV/HU ngày 24/01/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về gương mẫu thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Khi có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

2. UBND xã phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức năm 2024; đồng thời, làm tốt công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

3. Các đồng chí đảng ủy viên có trách nhiệm gương mẫu thực hiện và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách triển khai nghiêm túc Công văn này, cùng chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

4. Thường trực HĐND, UBND xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

5. Ban Tổ chức Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (cả cấp phó) đang công tác trong cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26 trong năm 2024 theo mẫu 01 đính

kèm Công văn này (*mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm 02 bản, 01 bản nộp lưu tại chi bộ đang sinh hoạt; 01 bản nộp về Ban thường vụ Đảng ủy, qua Ban Tổ chức Đảng ủy trước ngày 05/4/2024*). Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân và đồng chí Chủ tịch UBND xã làm 03 bản (*theo mẫu số 02*), 01 bản lưu tại chi bộ, 01 bản lưu tại Đảng ủy, 01 bản nộp Ban tổ chức Thị ủy. Những trường hợp xây dựng kế hoạch qua loa, chiếu lệ, hình thức hoặc không gửi đúng thời hạn thì Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phê bình, rút kinh nghiệm, hoàn thiện lại đạt yêu cầu và xem xét trách nhiệm theo tinh thần Công văn này.

Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Ngô Bá Tài